

ประวัติด้านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการยุโรปได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Council Regulation Establishing a Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing) ฉบับที่ ๑๐๐๕/๒๐๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย และให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยบังคับใช้กับประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรปและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยกำหนดบังคับใช้ระเบียบฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

กรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการควบคุมให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน และดำเนินการป้องกันการประมง IUU ของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่บังคับใช้อย่างเต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ สหภาพยุโรปได้ตรวจสอบการควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมายในไทย ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป และไม่มี การปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย การออกกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย หมายถึงประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperation country)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยได้มีการออกประกาศ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Port In - Port Out Controlling Center) จำนวน ๒๘ แห่งในจังหวัดชายทะเล เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง มิให้เป็นการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU มีการบูรณาการในการปฏิบัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) กองทัพเรือ กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสมาคมประมงท้องถิ่น ๒๒ จังหวัดชายทะเล และสมาคมภาคเอกชนต่างๆ

ต่อมาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเรือตรีสุรพล คุปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช ตามประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าว โดยมีนายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอสิชล พันตำรวจเอกโชคดี รักษาวัฒนพงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำขนอม เจ้าของเรือประมง และผู้สนใจในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิด โดยได้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์วิทยุประมงชายฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ทำการและให้บริการชาวประมงที่แจ้งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาคารของสมาคมชาวประมงอำเภอขนอม หมู่ ๙ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ทำการและให้บริการชาวประมงที่แจ้งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงจึงได้มีการเช่าบ้านเลขที่ ๓๐๑/๙ หมู่ ๙ ตำบลท่าศาลา อำเภوتاศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ทำการและให้บริการแก่ชาวประมงที่ แฉ่งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภوتاศาลาอีกด้วย

ในช่วงต้นศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ควบคุม เรือประมงที่มีระวางบรรทุกมากกว่า ๓๐ ตันกรอส ให้ต้องแฉ่งข้อมูล อาทิ ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สำหรับคนประจำเรือสัญชาติไทย และ บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ทำงาน สำหรับคนประจำเรือซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย แก่ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า – ออก เรือประมงภายในระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ก่อนการนำเรือเข้าออกจากท่าเทียบเรือ ในพื้นที่ ดูแลครอบคลุมอำเภوتاศาลา อำเภอสิชล และอำเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมากรมประมงได้มีคำสั่งที่ ๘๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนด โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จัดตั้งกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยแบ่งศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมงเป็น ๓ เขต ได้แก่ (๑) ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร) (๒) ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา) และ (๓) ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า- ออกเรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต) โดยกำหนดให้ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออก นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การดูแลของ ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา) มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเข้าออกและวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทย ด้านการควบคุม ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูลสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมง นอกจากนี้ได้มีคำสั่งกรมประมงที่ ๙๒๒/๒๕๕๙ เรื่องการแบ่ง หน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการเรือประมง และการทำการประมง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้า-ออกเรือประมง นอม อีกทั้งยังได้มีประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแฉ่งการเข้าออกท่าเทียบ เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส ขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลาเกะตัก ซึ่งออกไปทำการประมง พาณิชย์ ต้องดำเนินการแฉ่งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ซึ่งต่อมากรมประมงได้มีคำสั่งที่ ๘๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการ กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดตั้งกองตรวจสอบเรือประมง สิ้นค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย การผลิต โดยมีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงในสังกัด ๑๐ ศูนย์ฯ ๒๔ ด่านตรวจประมง ซึ่งด่านตรวจประมง นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบพื้นที่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็นศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้าออกเรือนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอสิชล และอำเภوتاศาลา, ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้าออกเรือขนอม รับผิดชอบพื้นที่อำเภอนอม และ ศูนย์ควบคุมการแฉ่งเข้าออกเรือปากพนัง รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปากพนัง, อำเภอมือง และอำเภอดำรง